

KẾ HOẠCH

Phát động nông dân thực hiện các giải pháp duy trì, ổn định và phát triển sản xuất nông nghiệp trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyên truyền, định hướng đến toàn thể cán bộ, hội viên nông dân, tổ hợp tác, Hợp tác xã ... thực hiện nghiêm phòng chống dịch theo quy định vừa duy trì hoạt động sản xuất nông nghiệp của nông dân trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tái sản xuất hiệu quả bền vững, góp phần đáp ứng nhu cầu về lương thực thực phẩm an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch và sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Phối hợp các ngành chức năng kịp thời triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất và hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người nông dân, chủ trang trại, gia trại bằng nhiều hình thức như: kết nối cung cầu, quảng bá nông sản, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu, ...

2. Yêu cầu

Tất cả các cấp Hội và hội viên nông dân toàn tỉnh tích cực hưởng ứng chủ trương thực hiện kế hoạch phát động vừa tham gia phòng, chống dịch hiệu quả, vừa duy trì hoạt động sản xuất nông nghiệp góp phần cùng địa phương thực hiện tốt mục tiêu kép trong tình dịch Covid-19 dần được kiểm soát.

Huy động các nguồn lực tự có và nguồn lực bên ngoài cùng hỗ trợ hội viên nông dân khôi phục sản xuất, ổn định kinh tế và đời sống của người nông dân.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động hội viên nông dân tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh, khắc phục khó khăn, tổ chức lại sản xuất, ổn định kinh tế hộ gia đình.

Các cấp Hội chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của hội viên, kịp thời phản ánh với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, Hội cấp trên, các ngành chuyên môn trong việc hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống khi dịch bệnh dần được kiểm soát.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó chú trọng việc tuyên truyền cho hội viên nông dân ổn định sản xuất từ nay đến cuối năm 2021 kêu gọi nông dân sản xuất kinh doanh giỏi nêu cao tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ chia sẻ khó khăn với các hộ nông dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 với nhiều hình thức phù hợp; chia sẻ kinh nghiệm, bí quyết sản xuất, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho các hộ nông dân nhất là những hộ sản xuất nhỏ lẻ, bị mất thị trường do dịch bệnh; đảm bảo góp phần vào nguồn cung lương thực thực phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường;

Tuyên truyền vận động hội viên nông dân tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng phát triển các vùng sản xuất chuyên canh và chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao. Nhân rộng các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, mô hình liên kết sản xuất hiệu quả có giá thành hạ, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị, khả năng truy xuất nguồn gốc và sức cạnh tranh cho sản phẩm; vận động các hộ nông dân sản xuất nhỏ lẻ tận dụng các phụ phế phẩm nông nghiệp để tự phối trộn thành thức ăn chăn nuôi hoặc phân bón cho cây trồng phục vụ sản xuất, giúp giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng thu nhập cho người nông dân; chủ động thực hiện các phương án thu hoạch, sơ chế và bảo quản nông sản và tiêu thụ cụ thể; huy động lực lượng hội viên nông dân tham gia hỗ trợ thu hoạch, vận chuyển nông sản giúp nông dân; bảo đảm nông sản được thu hoạch kịp thời, không ứ đọng.

2. Giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan tư vấn hỗ trợ giúp nông dân tiếp cận chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương; xây dựng mô hình và chuyển giao ứng dụng công nghệ về sản xuất nông nghiệp tốt có thương hiệu, nhãn hiệu.

Vận động hội viên nông dân sản xuất theo kế hoạch chung của các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp, hợp đồng liên kết, ... nhằm tránh việc khan hiếm hoặc ứ ứ hàng nông sản cục bộ. Tạo điều kiện hợp tác xã, doanh nghiệp cung ứng sản phẩm nông sản theo hình thức “combo” cho người tiêu dùng. Phối hợp cùng ngành Nông nghiệp và các địa phương phổ biến dự báo tốt về nguồn cung, cầu nông sản theo từng thời điểm, từng địa phương nhằm giúp nông dân điều tiết thu hoạch, bảo quản và nâng cao thu nhập cho nông dân.

Xây dựng và nhân rộng mô hình cơ sở Hội liên kết các ban, ngành, đoàn thể cấp xã hỗ trợ tiêu thụ nông sản của nông dân tại địa phương; các mô hình liên kết giữa các doanh nghiệp với HTX sản xuất nông nghiệp để tiêu thụ theo hợp đồng phục vụ cho người lao động của doanh nghiệp.

Phối hợp ngành Công thương trao đổi cùng các chuỗi siêu thị tăng cường thu mua hàng hóa nông sản cho bà con nông dân; đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền, khuyến cáo về tình hình thương mại, cung cấp thông tin thị trường trong nước và quốc tế đầy đủ, nhanh, chính xác, cập nhật theo diễn biến dịch bệnh tới người sản xuất và doanh nghiệp. Phối hợp cùng Sở Khoa học công nghệ, Sở Thông tin truyền thông tích cực thực hiện chuyên đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối thị trường, hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ nông sản nhất là trên môi trường điện tử, các hình thức phân phối bán lẻ online... đồng thời cùng các đơn vị khảo sát, rà soát, xây dựng dữ liệu kết nối các chủ thể trên sàn thương mại điện tử tỉnh Bình Dương theo Quyết định số 1034/QĐ-BTTTT, ngày 21/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp nông thôn (Thương mại điện tử - Giải pháp vàng cho nông dân hiện nay).

Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, trong đó chú trọng xây dựng Trung tâm bảo quản và phân phối nông sản an toàn của tỉnh, nhất là một số nông sản chủ lực của tỉnh hiện nay.

3. Hỗ trợ nông dân tiếp cận các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp

Phối hợp các ngành chức năng tuyên truyền hướng dẫn cho hội viên nông dân nắm bắt và hiểu biết được các điều kiện, tiêu chí về các chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp như:

+ Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND, ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX.

+ Chính sách hỗ trợ thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGap) theo quyết định số 11/2014/QĐ-UBND, ngày 8/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

+ Chính sách hỗ trợ giữ và phát triển vườn cây ăn quả đặc sản tỉnh theo quyết định số 63/2016/QĐ-UBND, ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

+ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) theo quyết định số 1166/QĐ-UBND, ngày 29/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

+ Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương.

+ Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ tỉnh Bình Dương.

4. Chủ động hỗ trợ và phối hợp hỗ trợ các nguồn lực giúp nông dân phát triển sản xuất, nhất là các nguồn vốn ưu đãi

Các cấp Hội chủ động hỗ trợ và phối hợp hỗ trợ giúp nông dân tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, nhất là Quỹ hỗ trợ nông dân ở các cấp, rà soát nhu cầu vốn tái sản xuất của hội viên, cân đối phân bổ vốn phù hợp cho các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh. Chủ nhiệm các dự án vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân cần nắm rõ tình hình khó khăn, thiệt hại của hộ vay do ảnh hưởng của dịch bệnh, có đề xuất hướng giải quyết phù hợp giúp cho hộ vay vượt qua khó khăn trước mắt vươn lên trong cuộc sống

Bên cạnh đó tiếp tục tuyên truyền cho nông dân, nhất là hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, các trang trại, tổ hợp tác, Hợp tác xã ...tiếp cận các nguồn quỹ ưu đãi hỗ trợ sản xuất như: Quỹ đầu tư phát triển tỉnh, Quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh do Liên minh Hợp tác xã tỉnh quản lý, Quỹ phát triển khoa học công nghệ tỉnh do Sở Khoa học công nghệ tỉnh quản lý, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh có thực hiện chính sách hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp, đề xuất các tổ chức tín dụng xem xét gia hạn nợ, giảm nợ, không chuyển thành nợ xấu, phạt nợ quá hạn đối với các khoản vay của nông dân đến hạn thanh toán.

Phối hợp các ngành liên quan, tổ chức doanh nghiệp, nhà khoa học... thực hiện các sự kiện kết nối qua nhiều hình thức: Trao đổi trực tuyến, tham gia diễn đàn...giúp nông dân thực hiện sản xuất theo mô hình chuỗi, đảm bảo chất lượng sản phẩm và thị trường ổn định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch phát động hội viên nông dân thực hiện các giải pháp duy trì ổn định và phát triển sản xuất nông nghiệp trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chủ trì trao đổi, làm việc với các đối tác, các sở, ngành, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các nhóm giải pháp đã nêu.

Giao ban Kinh tế - Xã hội làm đầu mối theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ kết quả thực hiện kế hoạch theo yêu cầu.

Các Ban chuyên môn, Trung tâm thuộc Hội Nông dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động tham mưu nội dung thực hiện đạt hiệu quả theo yêu cầu của kế hoạch đề ra.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc các cấp Hội trong tổ chức thực hiện kế hoạch, kịp thời tiếp nhận và xử lý thông tin từ Hội cấp dưới, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về Trung ương Hội (gắn với báo cáo kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân theo quy định).

2. Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ vào nội dung của kế hoạch, Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố chủ động triển khai, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động giúp hội viên nông dân ổn định và phát triển sản xuất nông nghiệp, tham gia phục hồi kinh tế xã hội trên địa bàn sau khi dịch Covid-19 dần được kiểm soát.

Kịp thời báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về Hội Nông dân tỉnh theo quy định.

Nơi nhận:

- Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;
- Đ/c Nguyễn Xuân Định – PCT BCH TW Hội NDVN;
- Ban Kinh tế - Trung ương Hội;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ban Thường vụ tỉnh Hội;
- HND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu Ban TC-HC-KT, Ban KTXH, Website.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Tuyết Nhung